

Trường Tiểu học Giang Biên tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ Cụm Công đoàn khối trường Tiểu học quận Long Biên năm 2024

Sáng ngày 18/5, tại quận Long Biên, Cụm Công đoàn khối trường tiểu học đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ dành cho cán bộ, công nhân viên chức và lao động (CNVCLĐ) cấp Cụm. Sự kiện này không chỉ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, mà còn là dịp để các trường giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các đoàn viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên.



Hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí

Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Các giáo viên của trường Tiểu học Giang Biên đã dành thời gian tập luyện cuối các buổi chiều sau giờ tan học để chuẩn bị cho giải đấu. Dù mệt mỏi, nhưng vì tinh thần thể thao và sự đoàn kết, họ đã không ngừng động viên nhau cố gắng luyện tập và tham gia tích cực hơn.

Mục đích của giải đấu là tạo ra một sân chơi lành mạnh, giúp các trường có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, và tăng cường tinh đoàn kết giữa các cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đây cũng là dịp để phát triển phong trào luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao trong toàn quận, góp phần nâng cao sức khỏe và hướng ứng tích cực Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Qua giải đấu, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu sẽ được phát hiện và biểu dương trong phong trào “Khỏe để lao động và học tập” tại các nhà trường. Đồng thời, giải đấu cũng nhằm mục tiêu thành lập đội bóng chuyên hơi nữ của Cụm để tham gia thi đấu cấp Quận.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bắt đầu những trận đấu sôi nổi và hào hứng, mang lại nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút sự chú ý và cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Sự kiện đã thực sự trở thành một ngày hội thể thao, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết mà còn thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng giáo viên và nhân viên các trường tiểu học quận Long Biên.



